

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่องการจดทะเบียนพรรคการเมืองสงเคราะห์
อาชีพและการกุศล

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ได้รับจด
ทะเบียนพรรคการเมืองสงเคราะห์อาชีพและการกุศลไว้แล้ว ตาม
พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๘ มีรายการดังต่อไปนี้

เลขทะเบียนที่ ๘/๒๕๕๘

วันรับจดทะเบียน ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘

ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของพรรคการเมือง เลขที่ ๕๗ อาคาร ๘

ถนนราชดำเนิน จังหวัดพระนคร

ชื่อของหัวหน้าพรรคการเมือง หม่อมราชวงศ์ อภินพ นวรัตน์

ชื่อของเลขาธิการพรรคการเมือง นางสาววิมลนา ศรีเงิน

กำหนดนโยบายของพรรคการเมือง

อุดมคติของพรรค “ ศาสนาเท่านั้นที่จะทำให้ทุกคนมีความสงบสุข ”

นโยบาย

พรรคสงเคราะห์อาชีพและการกุศลยึดมั่นในหลัก ๖ ประการของ
ระบอบประชาธิปไตยอันมีกฎหมายรัฐธรรมนูญ มีพระมหากษัตริย์

เล่ม ๗๒ ตอนที่ ๕๘ ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘

เป็นประมุขของประเทศ มีคำสัญญาเป็นหลักครองจิตใจประชาชนให้รู้จัก
การปฏิบัติตนให้เป็นที่พึ่งของคนและบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้การปกครอง
โดยประชาชนมีผลจริงจังยิ่งขึ้น จะส่งเสริมให้ซึ่งกันและกันทุกวิถีทาง
เพื่อการครองชีพอยู่ดีกินดี โดยให้เด็กรับจนถึงรัฐบาลน้อยที่สุด ก่อน
อื่นจะส่งเสริมการศึกษา ความสามัคคี คัดธรรม วัฒนธรรม และ
การกุศลให้แก่ประชาชนยิ่งขึ้นเป็นลำดับ

เทิดทูนพระมหากษัตริย์

พรรคนี้จะเทิดทูนพระมหากษัตริย์ที่สุด เพื่อเป็นมิ่งขวัญของ
ประชาชนชาวไทย

การปกครอง

พรรคนี้จะรักษาและดำรงไว้ ซึ่งระบอบประชาธิปไตยโดยเคร่งครัด
และจะยึดมั่นในการพึ่งตัวเองของประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีการติดต่อกับ
กับหนังสือพิมพ์ จะส่งเสริมกิจการของเทศบาล มุ่งจัดให้ระเบียบ
เรียบร้อย ไม่มีการแก่งแย่งอำนาจอันจะนำมาซึ่งผลดีอยู่เสมอ จะให้
มีบริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้นจนพอแก่ความต้องการของประชาชน จะส่งเสริม
เด็มิให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลโดยเฉพาะตำรวจ มีศีลธรรมวัฒนธรรมเป็น
ที่นิยมรักใคร่นับถือแก่ประชาชนยิ่ง ๆ ขึ้น

เศรษฐกิจการคลัง

พรตคนจะจัดระบบภาษีให้เป็นธรรมแก่ประชาชนโดยทั่วถึงกัน จะคำนึงถึงความรักประเทศชาติด้วยการเสียสละ จะไม่ให้มีการเก็บภาษีซ้อนหรือเพิ่มภาระในการเสียภาษีโดยไม่จำเป็น จะรักษาเสถียรภาพเงินตราของประเทศตามหลักเศรษฐกิจของโตกนิยม การใช้จ่ายของรัฐในทางประหยัดที่สุด จะส่งเสริมจัดตั้งองค์การและธนาคารให้ดำเนินการไปด้วยความมั่นคง มีคนไทยได้มีส่วนในกิจการค้าทั้งในและต่างประเทศให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ว่าจะเบ็นรูปสหกรณ์หรือบริษัทจำกัด ซึ่งประชาชนมีส่วนเป็นเจ้าของโดยแท้จริง จะจัดระบบตลาดและการผลิตสินค้าภายในประเทศให้มั่งคั่งเรียบร้อยคุณภาพปริมาณดีขง

ปัญหาเรื่องที่ดิน จะพยายามให้ประชาชนมีความเชื่อเพื่อแผ้วแผ่แบ่งปันจัดสรรที่ดินที่อยู่ที่ทำมาหากินกันเองโดยรัฐไม่ต้องเกี่ยวข้อง

ในด้านอาชีพ ไม่ว่าจะเบ็นกรรมกร ชาวนาหรือลูกจ้างแรงงานประเภทใด ๆ จะพยายามให้เกิดผลดีเช่น การเสียสละช่วยเหลือเพื่อสังคมรวมทั้งกันและกันตามฐานานุรูปของทุกครอบครัวเท่าที่จะเป็นไป

ได้

การต่างประเทศ

พรหมคนจะรักษาดัมพันธไมตรีระหว่างประเทศโดยไม่จำกัดเพื่อความ
สงบสุขของประชาชนและสันติของโลก โดยเฉพาะระหว่างนี้จะส่งเสริม
กิจการของสหประชาชาติเท่าที่จะพึงกระทำได้

การศึกษา

พรหมคนต้องการให้การศึกษาคืบค้ำเนินคู่ควบกันไปกับศาสนาโดย
คดออกไป จะจัดให้มีครูเพียงพอแก่นักเรียน จะจัดให้มีสถานศึกษา
ที่เหมารวมเพียงพอแก่กุลบุตรธิดา

การทหาร

พรหมคนจะส่งเสริมให้ กิจการทหารของประเทศให้ มีความเข้มแข็ง
ทันสมัย เป็นที่ยอบอุ่นใจของประชาชนยิ่งขึ้น โดยเต็มความสามารถ

ความสงบภายใน

พรหมคนต้องการให้ ประชาชนเข้าใจในเจตนาอันบริสุทธิ์ของเจ้า
หน้าทรวงรัฐบาลทุกแผนกการคดอดจนเจ้าหน้าทรวงจ ซึ่งจะจัดให้
มีสมรรถภาพ คัดสรรม วัฒนธรรม และยึดมั่นในอุดมคติที่ว่า “จะ
เอาความคชชนะประชาชน”

การสาธารณสุข

พรตคนจะพยายามให้ประชาชนรู้จักความสะอาด ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามคำแนะนำของนายแพทย์ ให้มีพลาสมาเข้มข้น อยู่ดกหนัก ปราศจากโรคภัย จักระบบโลหิต ไม่ให้เป็นภัยแก่สังคมและให้ลดจำนวนน้อยลงเท่าที่จะทำได้ โดยใช้หลัก "ป้องกันดีกว่ารักษาพยาบาล" หรือ "กนดกกว่าแก้"

การราชทัณฑ์ของประเทศ

พรตคนจะถือเอากิจการราชทัณฑ์ ของประเทศเป็นหนักใหญ่ในการปราบโจรผู้ร้าย จะพยายามปรับปรุงกิจการอบรมจิตใจให้ถูกทาง และจิตวิทยาจะให้การฝึกอาชีพอย่างจริงจัง จะพยายามให้อาชนายกรทุกคนได้พึ่งด้านกตัญญู ทนตอง เสียหายจากการ คองเงี้ยเวดตา อันหมคา ของคนและครอบครัว ในการจะสร้างเกียรติสร้างชื่อเสียงและสร้างตัว เพื่ออนาคตไปอย่างน่าเสียดายยิ่งกว่าจะยอมตนให้เข้าไปอยู่ในที่คุมขัง จะเป็นนิคมอบรมเป็นการแสดงผลอย่างจริงจัง ให้มีการสอบได้วิชาชีพ มีโรงเรียนส่งเคราะห์อาชีพชั้นให้ประดิดทิมต เช่น ได้รับประกาศนียบัตร มัธยมศึกษา ในการได้เข้าทำงานก่อนบุคคลอื่นอย่างแท้จริง เป็นการให้เกียรติแก่ผู้ที่จะกลับตัวประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของชาติสืบไปด้วย